



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2567

เรื่อง	สื่อ
1. ธรรมนัสส่งลุยฟื้นฟูปลูกหน้เกษตร3แสนราย	ข่าวสด
2. รายงานพิเศษ: กสก. หนุน 'ทุเรียนหลงหลินลับแล'1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตร...	มติชนสุดสัปดาห์
3. กรมวิชาการเกษตรจัดงาน'Thailand Best Coffee Beans' ประกวดหาสุดยอด...	แนวหน้า
4. นายกฯถกฝรั่งเศสเพิ่มเป้าการค้า	ไทยรัฐ
5. ตัดต้นยางพาราทิ้งปลูกสละส่งขายรายได้ดี	เดลินิวส์
6. 'จีดีพีไตรมาส1ระทึกเสียงต่ำเป้า หวั่นศก.เสี่ยงถดถอยเชิงเทคนิค	กรุงเทพธุรกิจ
7. รายงานพิเศษ: โคกหนองนาโมเดล ป่าชายเลนแหลมสิงห์ ฟื้นชีวิต คินวิถิ...	สยามรัฐ
8. ลำตะคองน้ำตื้นน้อยสุดรอบ 5 ปี เข้มให้กว่า 6 แสนคนใช้พอเพียง	สยามรัฐ
9. มะม่วงล้นตลาดแปรรูปมะม่วงกวนปลอดภัย	เดลินิวส์
10. คอสมัน: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
11. จ่อถอดกึ่งจากสินค้าเฝ้าระวัง	ไทยโพสต์
12. พาณิชย์จับเครื่องชั่งเถื่อนล็อตใหญ่	ข่าวสด

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ/ต่างประเทศ

วันที่: ศุกร์ 17 พฤษภาคม 2567

ปีที่: 34

ฉบับที่: 12224

หน้า: 5(ขวา)

Col.Inch: 22.64

Ad Value: 24,904

PRValue (x3): 74,712

คลิป: ขาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ธรรมนัสสั่งลุยฟื้นฟูลูกหนี้เกษตรกร3แสนราย

ธรรมนัสสั่งลุยฟื้นฟูลูกหนี้เกษตรกร3แสนราย

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย หลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง (คกท.) ครั้งที่ 1/2567 ว่า โครงการฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพลูกหนี้เกษตรกรนี้ๆ ต้องการพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ เกษตรกร โดยนำนวัตกรรมมาใช้ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิต

เบื้องต้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมสนับสนุนการ ดำเนินงานโครงการดังนี้ 1.กลั่นกรองผู้เข้ารับการพัฒนา ศักยภาพ เพื่อฟื้นฟูลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายรัฐบาล เพื่อรวบรวมจำนวน เกษตรกรและประสานข้อมูลกับธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อออกแบบหลักสูตรฟื้นฟูพัฒนา ศักยภาพการประกอบอาชีพตามความเหมาะสม ซึ่งในปี 2567 ได้กำหนดเป้าหมายเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 300,000 ราย

ทั้งนี้ มีเกษตรกรที่บันทึกความต้องการพัฒนาอาชีพแล้วจำนวน 100,344 ราย ข้อมูล ณ วันที่ 6 มี.ค. 2567

2.กระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยจัดทำแผน ุอาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพฟื้นฟูรายได้ให้แก่เกษตรกรเพื่อขยาย โอกาสการเพิ่มรายได้ และพัฒนาแนวทางการประกอบอาชีพให้ แก่เกษตรกร รวมทั้งสิ้น 52 แผนอาชีพ ดังนี้ การพัฒนาอาชีพเดิม จำนวน 5 แผนอาชีพ และการสร้างอาชีพเสริมจำนวน 47 แผน ุอาชีพ 3.สนับสนุนองค์ความรู้ด้านการเกษตรและเทคโนโลยี รวมถึงจัดวิทยากรในการฝึกปฏิบัติพัฒนาอาชีพ

“การดำเนินโครงการฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพลูกหนี้เกษตรกรนี้ๆ ขอให้ทุกภาคส่วนทำงานแบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะของเกษตรกรโดยส่งเสริมการต่อยอดอาชีพจากทรัพยากร เดิมที่มีอยู่ให้มีความสามารถในการชำระหนี้ และมีรายได้เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 15%”

มติชน สุดสัปดาห์

Matchon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: 479

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 17 - พุธสัปดาห์ 23 พฤษภาคม 2567

ปีที่: 44

ฉบับที่: 2283

หน้า: 3(เต็มหน้า)

Col.Inch: 110.62 Ad Value: 52,986.98

PRValue (x3): 158,960.94 คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: กสก. หมู่ 'ทุเรียนหลงหลินลับแล' 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง...



กสก. หมู่ 'ทุเรียนหลงหลินลับแล' 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ทางเลือก ทางรอด เกษตรกรไทย



รายงานพิเศษ

อรุณพร กลิ่นเพชร

จากกรุงเทพฯ เดินทางขึ้นเหนือไปที่ อำเภอลับแล จังหวัดอุดรดิตต์ เมืองในหุบเขาที่โด่งดังเรื่อง 'ทุเรียนปลูกแบบธรรมชาติ' โดยเฉพาะสายพันธุ์เฉพาะถิ่นอย่าง 'หลงลับแลอุดรดิตต์' และ 'หลินลับแลอุดรดิตต์' อันโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร

หลงลับแลอุดรดิตต์ และ หลินลับแลอุดรดิตต์ เป็นทุเรียนสายพันธุ์พื้นเมืองของอำเภอลับแล ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจาก

การประกวดทุเรียนที่ปลูกจากเมล็ด โดยกรมวิชาการเกษตรและกรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อปี 2520

เอกลักษณ์ของทุเรียนหลงลับแลอุดรดิตต์ จะมีผลทรงกลมหรือกลมรีค่อนข้างเล็ก ปลายผลนูนฐานผลค่อนข้างใหญ่ ก้านผลมีขนาดใหญ่ น้ำหนักประมาณ 1 - 2 กิโลกรัม ทนลมผลร่วงปลายแหลม ทนลมปลายผลและรอบขั้วผลโค้งงอ มีเปลือกบางสีเขียวอมเหลือง ร่องพูไม่ชัดเจน ส่วนเนื้อจะเป็นสีเหลืองเข้ม ห้างละเอียดเหนียวไม่มีเส้นใย มีกลิ่นอ่อน รสชาติหวานมัน เมล็ดลีบเล็ก

ส่วนทุเรียนหลินลับแลอุดรดิตต์มีผลทรงกระบอก ปลายผลและฐานผลนูน ร่องพูชัดเจน ผลค่อนข้างเล็ก น้ำหนักประมาณ 1 - 3 กิโลกรัม มีเปลือกบาง สีออกเขียวอมเหลือง ทนลมผลโค้งงอแหลมคม เนื้อสีเหลืองเข้ม ไม่แฉะ ละเอียดเหนียวแห้ง เส้นใยน้อย รสชาติหวานมัน กลิ่นอ่อน เมล็ดลีบเล็ก

ที่สำคัญทุเรียนหลงลับแลอุดรดิตต์ และทุเรียนหลินลับแลอุดรดิตต์ ต้องปลูกในเขตพื้นที่อำเภอลับแล อำเภอมืองอุดรดิตต์

มติชน สุดสัปดาห์

Matchon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: 479

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 17 - พุธสัปดาห์ 23 พฤษภาคม 2567

ปีที่: 44

ฉบับที่: 2283

หน้า: 3(เต็มหน้า)

Col.Inch: 110.62 Ad Value: 52,986.98

PRValue (x3): 158,960.94

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: กสท. หนุน 'ทุเรียนหลงเหลืงลับแล' 1 ทองถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง...



และอำเภอท่าปลา ของจังหวัดอุตรดิตถ์ เท่านั้น

นอกจากนี้ ทุเรียนหลงเหลืงลับแลอุตรดิตถ์ ได้รับการขึ้นทะเบียน
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ทะเบียนเลขที่ สช 61100104
และ ทุเรียนเหลืงลับแลอุตรดิตถ์ ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ (GI) ทะเบียนเลขที่ สช 61100105 ตั้งแต่วันที่
13 มิถุนายน 2555 อีกด้วย

แต่ถึงแม้ทุเรียนเมืองลับแลจะเป็นของแระไอเหม มีราคาสูง
และได้รับความนิยมมาก แต่ก็ยังประสบปัญหาการราคาตกต่ำเรื่อยมา
ไม่ต่างจากผลไม้อื่นๆ ซึ่งทาง 'กระทรวงเกษตรและสหกรณ์'
ได้มองเห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น จึงได้มีนโยบายยกระดับสินค้า
เกษตรและเสริมศักยภาพเกษตรกร ผ่านการผลักดันสินค้าเกษตร
และบริการมูลค่าสูง '1 ทองถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง' โดย
มอบหมายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ดำเนินการบูรณาการแผนงานและงบประมาณ เพื่อขับเคลื่อน
นโยบายดังกล่าว

กรมส่งเสริมการเกษตร (กสท.) กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ก็เป็นหนึ่งในหน่วยงานสำคัญที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต
และความเป็นอยู่ของเกษตรกร จึงได้เร่งขับเคลื่อนนโยบาย
สินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ทองถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง
ในระดับพื้นที่ (ตำบล) ด้วยการส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ได้ทำ

เกษตรแบบประณีตหรือเกษตร
แม่นยำสูง ที่ใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยี
หมุนเวียน เพื่อยกระดับการผลิต
และสร้างคุณค่า ต่อยอดเป็น
สินค้าเกษตรโรขนากรมูลค่าสูง
ต่อไป

โดยหนึ่งในนั้นคือ 'กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ทุเรียน
เมืองลับแล' ตำบลฝายหลวง
อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ที่ต้องการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ทุเรียนพันธุ์หลงเหลืงลับแลอุตรดิตถ์
และเหลืงลับแลอุตรดิตถ์

นายประสิทธิ์ บุญสนอง

รองประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ทุเรียนเมืองลับแล
กล่าวว่า การรวมตัวกันของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ทุเรียน
เมืองลับแล จุดประสงค์หลักคือลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ เพราะตั้งแต่
ช่วงโควิด-19 ระบาดเป็นต้นมา ราคาทุเรียนสายพันธุ์หลงเหลืงลับแล
อุตรดิตถ์และเหลืงลับแลอุตรดิตถ์ไม่เสถียรเท่ากับหอมทอง
ยิ่งช่วงกลางไปจนถึงปลายฤดูการราคาลงไปมาก เหลือไม่ถึง
150 บาทต่อกิโลกรัม เนื่องจากผลผลิตที่ออกมาจำนวนมากสวนทางกับ
ความต้องการของผู้บริโภคที่ลดลง ทางกลุ่มจึงตัดสินใจเข้าร่วม
โครงการฯ กับทางสำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ กรมส่งเสริม
การเกษตร เพื่อหาแนวทางสร้างทุเรียนหลงเหลืงลับแลอุตรดิตถ์
และเหลืงลับแลอุตรดิตถ์ให้เป็นสินค้าเกษตรมูลค่าสูง

"หลังจากปรึกษากับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอลับแล
และสำนักงานเกษตรจังหวัดเราตัดสินใจทำอาคารห้องเย็น เพื่อใช้
รองรับผลผลิตที่ออกช่วงกลางถึงปลายฤดูมาแกะเนื้อแช่ในห้องเย็นไว้
ก่อนจะนำออกมาจำหน่ายช่วงนอกฤดูการ ไม่นาคศหากห้องเย็น
เสร็จ ผมคิดว่าจะช่วยให้เราบริหารจัดการผลผลิตที่ออกมาใน
ตลาดได้ดี สามารถันราคาไว้ได้ให้อยู่ที่ 450 - 600 บาท
ต่อกิโลกรัม ตลอดฤดูการ ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีเปอร์เซ็นต์รายได้
กลับขึ้นมาประมาณ 50% ที่เดียว" รองประธานกลุ่มฯ กล่าว

มติชน สุดสัปดาห์

Matchon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: 479

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 17 - พุธสัปดาห์ 23 พฤษภาคม 2567

ปีที่: 44

ฉบับที่: 2283

หน้า: 3(เต็มหน้า)

Col.Inch: 110.62 Ad Value: 52,986.98

PRValue (x3): 158,960.94 คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: กสท. หนุน 'ทุเรียนหลงหลินลับแล' 1 ทองถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง...

ด้าน นายอรรถพร กลิ่นเพชร นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า จังหวัดอุตรดิตถ์
มีพื้นที่ปลูกทุเรียนทั้งหมด 49,830 ไร่ ใน 38,946 ไร่ หรือ
ประมาณ 70% เป็นพื้นที่ของอำเภอลับแล ดังนั้นการเข้าไป
ส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ทุเรียนเมืองลับแลจึงเป็น
เรื่องสำคัญ

“กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ทุเรียนเมืองลับแล เป็นกลุ่มที่มี
ความเข้มแข็งทั้งในเชิงพื้นที่และความร่วมมือของสมาชิกในชุมชน ที่สำคัญ
ยังเป็นกลุ่มที่สามารถพัฒนาและต่อยอดไปเป็นผู้ประกอบการได้
กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์
ไม่เพียงเข้าไปให้ความรู้กับสมาชิกกลุ่ม อย่างการดูแลต้นทุเรียน
การเพิ่มผลผลิต การลดต้นทุน แต่ยังช่วยแนะแนวทางการควบคุม
คุณภาพผลผลิต กลไกการตลาด และยังช่วยหางบประมาณ
หาแหล่งเงินทุน เพื่อที่จะมาสนับสนุนให้กับกลุ่มในเรื่องของ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่อไปด้วย” นายอรรถพร อธิบาย

นายอรรถพร เสริมว่า หากโครงการสินค้าเกษตรและบริการ
มูลค่าสูง 1 ทองถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ของแปลงใหญ่ทุเรียน
เมืองลับแลประสบความสำเร็จ นอกจากเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน
จะมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้ว จังหวัดอุตรดิตถ์ก็จะเป็นที่รู้จักมากขึ้น
สามารถดึงดูดนักลงทุน นักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวมาชิมสวนผลไม้
ในจังหวัดมากขึ้น รวมไปถึงกลายเป็นจุดเรียนรู้ จุดถ่ายทอด
ความรู้ให้กับเกษตรกรจังหวัดอื่นๆ ได้เข้ามาศึกษาต่อไป

โครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ทองถิ่น
1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ไม่เพียงจะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเท่านั้น แต่จะช่วยยกระดับผลผลิต
ทางการเกษตรไทยให้มีมาตรฐานจนสามารถส่งออกไปทั่วโลก
ให้กลายเป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์ ของประเทศที่ใครได้เห็น
ได้กินต้องนึกถึงประเทศไทยแน่นอน

กรมวิชาการเกษตรจัดงาน'Thailand Best Coffee Beans' ประกวดหาสุดยอดกาแฟไทย พร้อมยกระดับสู่เวทีโลก



ระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์

กรมวิชาการเกษตร เตรียมจัดงาน "Thailand Best Coffee Beans" ประกวดหาสุดยอดกาแฟไทย ประจำปี 2567 ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ร่วมค้นหาสุดยอดกาแฟจากเกษตรกร

ชาวไทยเพื่อก้าวสู่ระดับสากล การประกวดครั้งนี้ถือเป็นการส่งเสริมและยกระดับกาแฟที่เป็นพืชเศรษฐกิจจากประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และยังถือเป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริ ทั้งนี้ยังถือเป็นการช่วยเพิ่มพื้นที่ปลูกกาแฟคุณภาพตามหลักการเกษตรเชิงฟื้นฟู และช่วยลดปัญหา PM2.5 ในภาคการเกษตรไทย โดยการจัดงานครั้งนี้แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1.ประเภทการประกวดสุดยอดเมล็ดกาแฟไทย (Thailand Best Coffee Beans) และ 2.ประเภทการประกวดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับสวนกาแฟเพื่อความยั่งยืนตามหลักการเกษตรเชิงฟื้นฟู (GAP & Regenerative)

ระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า "งาน Thailand Best Coffee Beans เป็นอีกหนึ่งเวทีที่จัดขึ้นเพื่อต่อยอดการพัฒนาเมล็ดพันธุ์กาแฟไทยให้ไปสู่ระดับสากล เพราะในปีนี้ผู้ชนะเลิศมีโอกาสไปโรดโชว์ในงานกาแฟระดับโลกที่ประเทศไต้หวัน เพื่อแสดงศักยภาพและยังเป็นการมุ่งเน้นพัฒนาเมล็ดพันธุ์กาแฟไทยไปอีกขั้น และอีกหนึ่งความพิเศษของปีนี้คือ เราได้เพิ่ม

การประกวดปฏิบัติการทางการเกษตรขึ้นมา เพื่อช่วยสนับสนุนการเพาะปลูกกาแฟจากเกษตรกร หรือกลุ่มเกษตรกรชาวไทยให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ทั้งยังพัฒนาศักยภาพห่วงโซ่ของการผลิตกาแฟไทยให้มีมาตรฐานพร้อมก้าวเข้าสู่ตลาดโลก ถือเป็นอีกหนึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั่วประเทศ และเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยสร้างการรับรู้และอัตลักษณ์ของกาแฟไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งในระดับประเทศและยกระดับสู่เวทีตลาดสากล นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจตลอดการแข่งขันที่อยากเชิญชวนให้ทุกคนติดตามชมได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป"

ผู้ชนะเลิศจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน พร้อมเงินรางวัลสูงสุดถึง 100,000 บาท ต่อ 1 ประเภท รวมเงินรางวัลทั้งรายการกว่า 700,000 บาท ผู้ที่สนใจสามารถติดตามการสมัครและดูรายละเอียดกติกาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ <https://www.doa.go.th> สามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2567 หรือสอบถามได้ที่ Tel : 091-7393469

นายกฯถกฝรั่งเศส เพิ่มเป้าการค้า

ทหุมนไทยทำFTAกลุ่มอียู พร้อมยกเว้นวีซ่าเชงเกน 'พิชัย'คุยผู้ว่ารพท.ชี้มี ร่วมมือปรับแก้หลายจุด

“เศรษฐา” บินลัดฟ้าเยือนฝรั่งเศส ปาฐกถา
สภาธุรกิจฝรั่งเศส-ไทย หวังเพิ่มเป้าการค้า 2 ชาติ
อื้อหนุนไทยทำเอฟทีเอกับอียู-ยกเว้นวีซ่าเชงเกน
โซ้วผ้าเมืองเพชรอวดสายตาชาวโลก ★ มีต่อหน้า 6

นายกฯ ☆ ต่อจากหน้า 1
บุคลิก-ผู้ว่าการแบงก์ชาติสวมบทนิจนาหลบสื่อก่อน
“พิชัย” แดงยันสุดชื่นมื่นคุยกันนาน 2 ชั่วโมง
ถันมีวิธีทำให้มันจบได้ โวคุนเคยกับสไตล์แบงก์ชาติ
เห็นร่วมกันต้องปรับโครงสร้างพื้นฐาน “ทักษิณ”
ยกโขยงอุดหนุนคริว “เยี่ยมได้” กำจับ “เสียหนุ”
แบ่งงาน มท.ให้ชัดเป้ากระหม่อมกลุ่มก๊วนอกหัก
ป.ป.ช.คัดค้านศาลยกฟ้อง “อิทธิพล” ซี้เคยขอ
ไม่ให้มีระยะเวลาหลบหนีคดีแล้ว “ชาติ” ซิดตันตาย
เจ้าหนี้รายงานตัว เตือน ชรก.ปล่อยกู้โหดโดนสองเต็ง
“อึ้งค์” นำทัพทหุน “ชาญ” ขยี้ “แฉ็ด”
ตามที่นายพิชัย ชุณหาวชิร รองนายกฯ และ
รพว.คลัง ออกตัวรับบทเป็นกาวใจนัดหารือกับนาย
เศรษฐพุฒิ สุธธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาการแห่ง
ประเทศไทย ปรากฏว่าถึงเวลานัดทั้งคู่อ่างหลบเลี้ยง



พันธมิตร นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี จับมือทักทายนาย
เอ็มมานูเอล มาครง ประธานาธิบดีฝรั่งเศส ที่มายืนรอต้อนรับหน้าทำเนียบ
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส (Palais de l'Élysée) เพื่อร่วมงาน
เลี้ยงอาหารกลางวันที่นายเอ็มมานูเอล มาครง เป็นเจ้าภาพ ในโอกาส
เข้าร่วมประชุม Thailand - France Business Forum ณ กรุงปารีส.

ผู้สื่อข่าว ขณะนี้นายพิชัยยืนยันว่าจะทำให้ปัญหาจบลงได้ เพราะคุ้นเคยกับสไตส์แบงก์ชาติอยู่แล้ว

นายกษัตริย์ฝรั่งเศส

เมื่อเวลา 22.30 น. วันที่ 15 พ.ค. ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ก่อนนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี จะเดินทางเยือน 3 ประเทศ ประกอบด้วย ฝรั่งเศส อิตาลี และญี่ปุ่น ได้เรียก น.ส.ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มาสั่งการเรื่องการเพิ่มเป้าหมายจำนวนนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะกลุ่มอาหรับอินเดียในช่วง low season

รวมถึงการจัดหาเที่ยวบินเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว เช่น เจอร์เจียที่มีเที่ยวบินตรงจากอเมริกามาไทยตามความต้องการของตลาด และให้ประสานนำสินค้าโอท็อปอาหารในพื้นที่ชุมชนที่เป็นสินค้ามีคุณภาพไปจัดแสดงและต่อยอดในห้างสรรพสินค้าชั้นนำในกรุงเทพฯ เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ผลิต จากนั้นเวลา 23.30 น. นายกรัฐมนตรี พร้อมนายมาวิชัยเสียมพงษ์ รมว.ต่างประเทศ และคณะนักธุรกิจไทย เดินทางไปยังกรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส เพื่อร่วมงาน Thailand-France Business Forum ถึงกรุงปารีสเวลา 07.10 น. ของวันที่ 16 พ.ค. ตามเวลาท้องถิ่น ณ กรุงปารีส ซ้ำกว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง

ปาฐกถาวงสภาธุรกิจฝรั่งเศส-ไทย

ต่อมาเวลา 10.20 น. วันที่ 16 พ.ค. (ตามเวลาท้องถิ่น) นายเศรษฐาและคณะเดินทางจากโรงแรมแฟรงค์ เดอ กาลด์ โรงแรมที่พักแบบ Day Use มาถึงศูนย์ประชุม L'Apostrophe เข้าร่วมประชุม Thailand - France Business Forum เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนของไทยกับฝรั่งเศส ระหว่างเดินทางเยือนฝรั่งเศสครั้งนี้ มี 2 เรื่องใหญ่ คือการต่อยอดความสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมระหว่างทั้ง 2 ประเทศ และหวังว่าหลังจากการประชุมครั้งนี้ จะมีการลงทุนข้ามชาติอีกมากมายตามมา

หวังดึงนักลงทุนเพิ่มยอดการค้า

นายเศรษฐากล่าวปาฐกถาในงาน Thailand -France Business Forum ว่าถือเป็นโอกาสอันดีที่ฝรั่งเศสเป็นครั้งที่ 2 ในช่วงเวลา 8 เดือน สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้น เชื่อมั่นว่างานนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี และไทยถือเป็นคู่ค้ารายใหญ่อันดับที่ 8 ของฝรั่งเศสในอาเซียน เชื่อมั่นว่าไทยจะเป็นพันธมิตรที่ใหญ่ที่สุดของฝรั่งเศสในภูมิภาคได้ภาคเอกชนของสองประเทศมีความร่วมมือที่แข็งแกร่ง รัฐบาลไทยเพิ่งเปิดตัววิสัยทัศน์ "IGNITE THAILAND" เพื่อยกระดับไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมระดับโลก

ใน 8 ภาคส่วน ได้แก่ การท่องเที่ยว การแพทย์ และสุขภาพ อาหาร และเกษตรกรรม การบิน การขนส่ง การผลิตยานยนต์แห่งอนาคต เศรษฐกิจดิจิทัล และการเงิน หวังว่าฝรั่งเศสจะสนับสนุนการเจรจาความตกลงการค้าเสรี (FTA) ไทย-สหภาพยุโรป คาดว่าจะเพิ่มปริมาณการส่งออกจากสหภาพยุโรปมาไทยกว่าร้อยละ 40 และเพิ่มปริมาณการส่งออกของไทยไปสหภาพยุโรปมากกว่าร้อยละ 25

วอนช่วยหนุนยกเว้นวีซ่าเชงเกน

นายเศรษฐากล่าวต่อว่า ขอเน้นย้ำสองประเด็นสำคัญ คือ 1.เชื่อมั่นว่าการติดต่อและมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันจะทำให้เกิดความเข้าใจวางใจและมั่นใจต่อกันมากขึ้น เชิญชวนให้ฝ่ายฝรั่งเศสเดินทางมายังไทยมากขึ้น รัฐบาลได้อำนวยความสะดวกไม่ต้องขอวีซ่า และหวังอย่างยิ่งว่าไทยจะได้รับการสนับสนุนจากฝรั่งเศสในการยกเว้นการตรวจลงตราเข้าเขตเชงเกน สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของไทย 2. ประเทศไทยเปิดกว้างสำหรับการค้าเน้นธุรกิจรัฐบาล มีทิศทางนโยบายที่ชัดเจน มีแรงจูงใจที่ดี และมีความมุ่งมั่นเพื่อสนับสนุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจและธุรกิจ ให้เจริญรุ่งเรืองหวังว่างานนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้เข้าร่วมทุกคน

ภาคธุรกิจมั่นใจเพิ่มยอดการค้า

ด้านนายฟรองซัวส์ กอร์แบง (François Corbin) ประธานสภาธุรกิจฝรั่งเศส-ไทยและรองประธานสถานทูตฝรั่งเศสในต่างประเทศ MEDEF International (MEDEFI) กล่าวว่า เชื่อมั่นว่าในงานนี้จะเพิ่มตัวเลขทางการค้า และเพิ่มความสัมพันธ์ในการทำธุรกิจระหว่างไทยกับฝรั่งเศสมากขึ้น ขณะที่นาย Franck Riester รมว.ต่างประเทศ ด้านการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า ไทยและฝรั่งเศสมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันหลายครั้ง เชื่อว่าความร่วมมือ FTA ไทย-สหภาพยุโรป จะช่วยด้านการค้าการลงทุนมากขึ้น

โชว์ผ้าเมืองเพชรยอดสายตาโลก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างการกิจเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศส นายกษัตริย์สวมผ้าพันคอ "ผ้าลายอย่าง" ลาย "เพชรราชวัตร" ถอดลายมาจากผ้าลายอย่างของอินเดียที่ใช้ห่อแก้วที่วัดลาดกว่าจะมาเป็นลายนี้ได้ศูนย์วิจัยสังขร-มรดกศึกษา วิจัยสืบค้นประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยอยุธยา พร้อมทั้งวางลายผ้าหาคูสีใหม่จนออกมาเป็นลายอย่าง ที่นอกจากจะสวยทั้งสีและลายแล้ว ยังสะท้อนถึงความเป็นมาของเมืองเพชรบุรีได้เป็นอย่างดี นายกษัตริย์กล่าวว่า ร้านผ้าบ้านชะอำมอบผ้าพันคอผืนนี้ให้ก่อนเข้าประชุม ครม. ตัวยจร จ.เพชรบุรี ตั้งใจทอผ้าผืนนี้มาเพื่อแสดงความสวยความประณีตของงานผ้าไทย พร้อมถ่ายทอดความ

ภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ ให้ชาวอิตาลีเห็นว่าศิลปะไทยเราไม่น้อยหน้าใคร หวังเป็นอย่างยิ่งจะเห็นสินค้าที่มีคุณภาพของคนไทย ได้รับการต่อยอด นำรายได้เข้าสู่จังหวัด

เสร็จเมืองน้ำหอมบินไปมิลานต่อ

จากนั้นเวลา 13.45 น. นายเศรษฐาเดินทางไปยังท่าเทียบประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส (Palais de l'Élysée) เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวัน โดยมีนายเอ็มมานูเอล มาครง (H.E.Mr. Emmanuel Macron) ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพ โอกาสนี้ผู้มาทั้งสองได้ร่วมถ่ายรูปกับคณะนักธุรกิจที่เดินทางมาร่วมงาน Thailand-France Business Forum ภายหลังจากเสร็จสิ้นนายฯ และคณะออกเดินทางจากท่าอากาศยานปารีส-ออร์ลี กรุงปารีส ไปยังท่าอากาศยานมิลาน มาลาเปนาซา เมืองมิลาน สาธารณรัฐอิตาลี ในเวลา 17.50 น. (ตามเวลาท้องถิ่นเมืองมิลาน ซ้ำกว่ากรุงเทพฯ 5 ชั่วโมง)

ขุนคลัง-ผู้ว่าการแบงก์ชาติหลบสื่อ

สำหรับบรรยากาศที่กระทรวงการคลัง หลังนายพิชัย ชูณหวิฑูร รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง นัดพบหารือกับนายเศรษฐา ฤทธิ สุทธิวิฑูร รองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในเวลา 09.00-10.00 น. วันที่ 16 พ.ค. ที่กระทรวงการคลัง เป็นที่สนใจของสื่อมวลชนมารอทำข่าวจำนวนมาก เนื่องจากช่วงที่ผ่านมารัฐบาลและผู้ว่าการ ธปท. มีความเห็นแตกต่างกัน ทั้งโครงการเติมเงิน 1 หมื่นบาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ต การปรับลดอัตราดอกเบี้ย แต่ปรากฏว่าเมื่อถึงเวลานัด 09.00 น. นายพิชัยได้สั่งให้รถตำรวจนำขบวนขับเข้ามาจอดก่อน ขณะที่ตัวนายพิชัยได้ข้อมไปลงที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ซึ่งมีทางเดินเชื่อมมายังห้องทำงานกระทรวงการคลัง เนื่องจากไม่ต้องการให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวที่มารอทำข่าว ขณะที่ทีมผู้ติดตาม รมว.คลัง ได้แจ้งเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังว่า ขอสำรวจเส้นทางภายในที่ทำงานกระทรวงคลัง เพื่อหาช่องทางเดินเข้า-ออกกระทรวง เนื่องจาก รมว.คลังไม่ต้องการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ด้านนายเศรษฐา ฤทธิก็สั่งให้รถข้อมไปจอดที่อาคาร สศค. เนื่องจากไม่ต้องการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเช่นเดียวกัน

☆ มีต่อหน้า 7

☆ ต่อจากหน้า 6

นายกษัตริย์ ลั่นมีวิธีทำให้มันจบได้

ทั้งนี้ นายพิชัยให้สัมภาษณ์เมื่อช่วงดึกของคืนวันที่ 15 พ.ค. ก่อนการพบปะกับผู้ว่าการ ธปท. ว่า ตอนเห็นภาพแล้วว่าคนนี้คิดแบบนี้ อีกคนคิดแบบนี้ เริ่มเห็นภาพว่าแต่ละฝ่ายมีความเข้าใจใน

มุมมองตนเองดังนั้นต้องพูดคุยกันให้มองภาพเดียวกัน “เมื่อคุยแล้วความเห็นที่ไม่ตรงกันที่อาจมีอยู่มาก จะค่อยๆลดลง เชื่อเถาะวิถีทำงานของผมมุ่งแก้ไขไหน ก็ทำให้มันจบได้ เพราะทุกคนคิดในมุมที่จะทำให้ประเทศดีขึ้น ตัวผมเองก็มีวิถีคิดที่ไม่ต่างกับเขาเท่าไรและคุ้นเคยกับสไตล์แบงก์ชาติอยู่แล้ว” สำหรับประเด็นที่หรือจะคุยกันในภาพกว้างและหลักการก่อน ส่วนเรื่องรายละเอียด ไม่ว่าจะเป็นการลดดอกเบี้ย เงินเฟ้อ ปัญหาหนี้ของประชาชน คงไปคิดแทนใครไม่ได้

ยื่นขึ้นมื่นคุยกันนาน 2 ชั่วโมง

ต่อมาเวลา 18.00 น. นายพิชัย ชูผลหวัช รองนายกฯ ให้สัมภาษณ์หลังพบปะกับนายเศรษฐาสุทธิวานฤทธิชัย ผู้ว่าฯ รพท.ว่า ใช้เวลาหารือร่วมกันกว่า 2 ชั่วโมง พูดคุยทำความเข้าใจหลายประเด็น บรรยากาศเป็นไปด้วยความขี้นมื่น ต่างคุ้นเคยกันดี คงต้องนัดหารือกันอีกหลายครั้ง เพื่อสร้างความเข้าใจให้ตรงกันทั้งนโยบายการเงินการคลัง เพราะต้องทำงานประสานงานใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น ขณะที่กรอบเงินเฟ้อจะมีการปรับหรือไม่ ต้องหารือกันอีก เพราะกรอบที่กำหนดไว้ 1-3% ใช้มาหลายเดือนแล้ว ส่วนอัตราดอกเบี้ยนโยบายก็ตั้งมาหารือร่วมกัน ประเด็นที่รัฐบาลเป็นห่วงคือการไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน ฉะนั้นไม่ว่าอัตราดอกเบี้ยจะสูงหรือต่ำ การเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำคัญกว่า เชื่อว่า รพท.ต้องทบทวนอัตราดอกเบี้ยให้ออกมาดีที่สุดใน รพท.มีอิสระทางความคิดแต่เรื่องเร่งด่วนที่ต้องมามองมากกว่าเรื่องนี้คือเรื่องหนี้เสีย สภาพคล่องที่คนไทยยังเข้าไม่ถึง และหนี้ภาคครัวเรือน

เห็นร่วมปรับโครงสร้างพื้นฐาน

“วันนี้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันหลายเรื่อง ว่าสถานการณ์เป็นอย่างไร กลุ่มที่ควรมีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อได้ง่าย อาทิ นักธุรกิจรายใหญ่มีโอกาสเข้าถึงแล้ว ควรมีทางเลือกให้รายย่อยเอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งเงิน รวมทั้งกลุ่มที่มีปัญหาหนี้จากช่วงโควิดด้วย ยังสามารถปรับปรุงให้กลุ่มเหล่านี้เข้าถึงสินเชื่อ หรือมีความยืดหยุ่นเข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้น ส่วนการปรับเกณฑ์การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม (Responsible Lending) รพท.ใช้มาตรฐานระดับโลกทำให้ภาคการเงินของไทยเข้มแข็งกระทรวงคลังมองว่าอาจต้องเพิ่มความยืดหยุ่นในบางข้อเพื่อช่วยปล่อยสินเชื่อให้รายย่อยเป็นการดึงออกมาจากพอร์ตสินเชื่อโดยรวมเล็กน้อยเท่านั้น ทั้งนี้ พอร์ตแต่ละแบงก์มีประมาณ 4 ล้านล้านบาท เชื่อว่าไม่กระทบเรื่องการปล่อยสินเชื่อตามเกณฑ์ปกติ ยอมรับว่าสิ่งที่เห็นคล้ายกันคือ เมืองไทยต้องปรับโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน

การแข่งขันให้กับประเทศ หลังจากนั้นคงมาคุยกันบ่อยขึ้น ครั้งต่อไปอาจจะไม่ต้องมานัดเจอกันแล้ว”

กกด.ตรวจสอบคุณสมบัติ “พิชิต”

ที่ห้องประชุมรอยัล จูมิลี บอลรูม อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้สัมภาษณ์กรณีผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติส่งเรื่องให้กกต.พิจารณาเพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย กรณีคุณสมบัติของนายพิชิต ชินมาน รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ขณะนี้อยู่ในชั้นสำนึกงาน กกต. กำลังประมวลข้อมูลเพื่อเสนอ กกต. แต่คาดว่าจะยังไม่ได้เสนอในการประชุมครั้งหน้า เมื่อถามถึงกรณีนี้ กกต.มีมติให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง (ใบดำ) หรือสิทธิเลือกตั้ง (ใบแดง) ของนายสุวรรณา กุมภีโร สส.เบ็งบาฬ พรรคภูมิใจไทย (ภท.) หลังจากนั้นจะมีคำร้องอื่นอีกหรือไม่เพราะ กกต.มีเวลาตรวจสอบ 1 ปี หลังประกาศผลเลือกตั้ง สส. นายแสวงตอบว่าจริงๆเวลา 1 ปีไม่มีในกฎหมาย แต่ กกต.กำหนดไว้ปฏิบัติเอง ขณะนี้เหลืออยู่ 10 ส่วนวน ที่ได้ส่งให้ศาลพิจารณา ไม่ใช่เรื่องเดียวยังมีเวลาตรวจสอบอยู่

“นายใหญ่” ยกโขยงครัว “เยี่ยมใต้”

เมื่อช่วงค่ำวันที่ 16 พ.ค.ที่ผ่านมา นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้ไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหาร “เยี่ยมใต้” สาขา 2 ของนายฉัฐวุฒิ ใสยเกื้อ อดีตผอ.ครอบครัวเพื่อไทย โดยมีรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาล อดีตรัฐมนตรี สส. และอดีต สส. ไปร่วมทานข้าวอย่างคึกคัก อาทิ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รว.มหาดไทย หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รว.เกษตรและสหกรณ์ เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) นายพิเชษฐู๋ เชื้อเมืองพาน สส.เชียงใหม่ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.สาธารณสุข นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รว.มหาดไทย นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รว.เกษตรและสหกรณ์ นายक्रमานิตย์ สังข์พุ่ม สส.สุรินทร์ นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล สส.แพร่ นายโกศล ปัทมะ สส.นครราชสีมา นายพัฒนา สัพโส สส.สกลนคร นายวรชัย เหมะ แกนนำคนเสื้อแดง มีนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี นางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ และแกนนำพรรคเพื่อไทยตามมาสมทบ บรรยากาศเป็นไปด้วยความขี้นมื่น

กลุ่ม “เสียหนุ” เคลียร์งานให้ชัด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวงกินข้าวมีการหารือการเมืองหลายเรื่อง โดยเฉพาะประเด็นสืบเนื่องจากการปรับ ครม. รวมทั้งการบริหารงานของรัฐบาล การประสานงานที่ติดขัดของบรรดารัฐมนตรีในช่วง

ที่ผ่านมา โดยประเด็นเรื่องกัญชา นายทักษิณได้พูดคุยกับนายสมศักดิ์ เทพสุทิน พร้อมทำความเข้าใจกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล ถึงความจำเป็นในการขับเคลื่อนเรื่องนี้ของพรรคเพื่อไทย จนกลายเป็นนโยบายรัฐบาล ยืนยันว่าถึงยังไปถึงยังต้องร่วมรัฐบาลกันต่อไป ส่วนตำแหน่ง รว.มหาดไทยยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงแน่ จากนั้นนายทักษิณได้พูดคุยถึงประเด็นการทำงานของรัฐมนตรีในกระทรวงมหาดไทย มีนายเกรียงมาร่วมหารือด้วย หลังเกิดปัญหาภายในกระทรวง ทีมงาน ข้าราชการ สายภูมิใจไทย ไม่ตอบสนองคำสั่ง รวต.เพื่อไทย อธิปไตยบางกรมใส่เกียร์ว่าง ข้าราชการเอ็นชาม จึงฝากให้นายอนุทินแบ่งงานและกำหนดสายบังคับบัญชาให้ชัดเจน เต็ดขาด ปลดเกียร์ว่างข้าราชการทุกระดับ ซึ่งนายอนุทินล้วนตอบรับพร้อมให้ความร่วมมือทุกเรื่อง ไม่มีท่าทีติดใจอะไร

เป่ากระหม่อมปลอบก๊วนอกหัก

นอกจากนี้ นายทักษิณยังได้คุยกับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รว.เกษตรฯ นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รว.เกษตรฯ จากพรรค พปชร. มีนายอิทธิ ศิริลัทธยากร บิดาของนายอรรถกรร่วมด้วย ฝากฝั่งเรื่องการดูแลประสานงานในกระทรวงเกษตรของบรรดา สส.พรรคเพื่อไทย ท่ามกลางบรรยากาศขี้นมื่นพูดคุย นอกล้อและนายทักษิณยังพูดคุยกับเหล่า สส.อาวุโส โดยเฉพาะกลุ่มอีสาน เรื่องการปรับ ครม.ที่ผ่านมา หลังรู้สึกลำบากมองข้าม “ไม่ได้รับโควตาตำแหน่งรัฐมนตรี กลายเป็น สส.คนรุ่นใหม่ที่ได้โควตาไป มีการพูดจาหว่านล้อมปลอบใจว่าการปรับ ครม. ไม่ได้จนเพียงครั้งนี้ ครั้งหน้าครั้งถัดไปยังมีโอกาสเช่นเดียวกับนางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด อดีต รมต. ประจำสำนักนายกฯ ที่ถูกปรับออกไป นายทักษิณระบุว่าออกได้ก็กลับเข้ามาใหม่ได้

มท.-กกด.จับมือตีวเข้มเลือก สว.

ที่อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี กรรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดสัมมนาเตรียมความพร้อมเลือก สว. กับ ผวจ. นอก. ปลัดจังหวัด ผอ.สำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดทั่วประเทศ และ ผอ.เขต กทม. ทั้ง 50 เขต นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รว.มหาดไทย มอบนโยบายให้ข้าราชการกระทรวงมหาดไทยวางตัวเป็นกลาง สนับสนุนการเลือก สว. ร่วมรักษาความสงบเรียบร้อย ใช้กลไกประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล อาทิ หอกระจายข่าว เสียงตามสาย รวมถึงให้ ผวจ. นอก. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านลงพบปะประชาชน ขณะที่ นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. ได้ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ และขั้นตอนกระบวนการเลือก สว. เพื่อซักซ้อม

ก่อนลงนามจริง

☆ มีต่อหน้า 9

นายกฯ

☆ ต่อจากหน้า 7

คัดสำเนาสาธยายฟ้อง “อิทธิพล”

วันเดียวกันนายนิติไชยเกษมมงคลเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แถลงกรณีศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 2 มีคำพิพากษายกฟ้องนายอิทธิพล คุณปลื้ม กับพวกรวม 5 คน กรณีออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารโดยมิชอบเนื่องจาก

โจทก์ยื่นฟ้องเกินระยะเวลาจึงขาดอายุความว่าอยู่ระหว่างขอสำเนาคำพิพากษาเพื่อเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาต่อไป ข้อเท็จจริงคดีนี้ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดนายอิทธิพลกับพวก สมัยดำรงตำแหน่งนายกเมืองพัทยา เมื่อวันที่ 24 ก.ค.2566 กรณีพิจารณาออกใบอนุญาตก่อสร้างและต่อใบอนุญาตก่อสร้างอาคารโครงการวอเตอร์ฟรอนท์ สวีท แอนด์ เรสซิเดนซ์ โดยมีขอบด้วยกฎหมายพร้อมส่งส่วนงานการได้ส่วนไปยังสำนักงานอัยการสูงสุด มีการประสานความคืบหน้าเป็นระยะ เพราะคดีใกล้ขาดอายุความ 15 ปี ในวันที่ 10 ก.ย.2566 กระทั่งวันที่ 30 ส.ค.2566 อัยการสูงสุดมีคำสั่งฟ้องนายอิทธิพลกับพวก รวม 10 ราย แต่ปรากฏว่าในวันที่ 4 ก.ย.2566 ที่อัยการแจ้งให้ ป.ป.ช. นำตัวผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดไปส่งอัยการเพื่อยื่นฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 2 มีผู้ถูกกล่าวหาเพียง 5 ราย ไปรายงานตัวต่ออัยการ นายอิทธิพลไม่ได้เดินทางมาพบอัยการตามวันและเวลาที่กำหนด ทำให้ศาลออกหมายจับวันที่ 5 ก.ย.2566

ขอไม่ให้นับระยะเวลาหลบหนี

นายนิติไชยกล่าวว่า ต่อมาวันที่ 6 ก.ย.2566 อัยการขอให้ ป.ป.ช. ยื่นขอออกหมายจับนายอิทธิพลใหม่อีกครั้ง โดยขอให้ศาลระบุในหมายจับว่า ผู้ถูกกล่าวหาหลบหนีเมื่อวันที่เท่าใด ศาลออกหมายจับตามคำร้องใหม่วันที่ 7 ก.ย.2566 โดยระบุหมายเหตุผู้ถูกกล่าวหาหลบหนีระหว่างถูกดำเนินคดีมิให้นับระยะเวลาที่ผู้ถูกกล่าวหาหลบหนีรวมเป็นส่วนหนึ่งของอายุความ จากนั้นติดตามตัวผู้ถูกกล่าวหาที่เหลือนำดำเนินคดีรวมถึงนายอิทธิพลด้วย เมื่อวันที่ 9 ต.ค.2566 ศาลได้ประทับรับฟ้องทุกราย ดังนั้นกรณีศาลอาญาคดีทุจริตจะมีคำพิพากษาโจทก์ยื่นฟ้อง

เกินระยะเวลาทำให้คดีขาดอายุความ จึงอยู่ระหว่างขอสำเนาคำพิพากษาเสนอ ป.ป.ช. พิจารณาต่อไป

“ชาดา” ขีดเส้นตายเจ้าหน้าที่รายงานตัว

เมื่อเวลา 10.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาลนายชาดา ไทยเศรษฐ์ รมช.มหาดไทย ที่ปรึกษาของคณะกรรมการแก้ไขหมั้นนอกระบบ แดงเปิดแผนปฏิบัติการแก้ไขหมั้นนอกระบบอย่างยั่งยืนว่า ขณะนี้มีคนมาลงทะเบียนแล้วแสนกว่าราย แต่ถือว่ายังไม่ใช้ทางออก เพราะมีคนจำนวนมากกึ่งเงินในระบบไม่ได้ตั้งกึ่งนอกระบบชีวิตเดินต่อไปไม่ได้ตั้งกึ่งนี้มาใช้หนี้ ทำมาหากินใช้ดอกเบี้ยยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์เพื่อให้เจ้าหน้าที่และลูกหนี้ออกมาแสดงตัว ถ้าลูกหนี้ไม่มาเจ้าหน้าที่ต้องมาใช้ในให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายเป็นหนทางที่ต้องใช้แต่ใช้ในอัตราที่ไม่โหดร้ายทารุณ ขีดเส้นตายถึงวันที่ 31 พ.ค. ถ้าไม่มาจะถูกตรวจสอบอย่างเข้มข้น ขอให้มั่นอนินใจอย่างไรก็ไม่พ้นคิดว่าการตรวจสอบจะไม่ถึงถึงว่าคิดผิด ถึงแม้ วันที่คืนดีจะมีเจ้าหน้าที่สรรพากรไปถึงบ้านสอบภาษี รวมถึงปง.ด้วยคนที่นั่งอยู่เบื้องหลังเป็นเจ้าของเงินผู้ต้องชำระระบบเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วจะมาว่าไม่ได้ว่าไม่ให้ความเป็นธรรม

เตือน ขรก.ปล่อยกู้โหด โคนสองเตียง

นายชาดาบอกว่า นายทุนเงินกู้มีทั้งกลุ่มค้าและกลุ่มขาวหรือกลุ่มดีและไม่ดีอยากให้เรื่องมันจบพอบแล้วคนจนจะมีโอกาส ไม่ไปพึ่งแล้วธนาคารเพราะธนาคารไม่ยอมลดดอกเบี้ย ไม่ยอมมารับรู้อะไรด้วยเลย และหนี้ในระบบบางส่วนก็ไม่มีสิทธิธรรมไม่เหมาะสมกับประเทศไทยจึงทำให้เกิดหนี้นอกระบบขึ้น เมื่อถามว่าเจ้าหน้าที่เป็นข้าราชการจะมีผลต่อหน้าที่การงานหรือไม่ นายชาดาตอบว่า ต้องมาชำระระบบด้วยเหมือนกันเพราะถือว่าโดน 2 เตียงเนื่องจากเป็นข้าราชการ

“อึ้งอึ้ง” นำทัพหนุน “ชาญ” สู้ “แจ๊ส”

อีกเรื่องนายสงวรงค์เขียนหนังสือขอเลขานุการพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์กรณีนายชาญ พงษ์เพชร ลงสมัครนายก อบจ.ปทุมธานี ในนามพรรคเพื่อไทยว่า พรรค พท.ตัดสินใจส่งตามความประสงค์ของนายชาญและมติ สส.ในพื้นที่ จะปทุมธานี เมื่อถามว่า พล.ต.ท. คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง อดีตนายก อบจ.ปทุมธานี ลงสมัครนามคนรักปทุมธานี จะตัดคะแนนกันหรือไม่ นายสงวรงค์ตอบว่า ตัดคะแนนกันเองอยู่แล้วแต่เท่าที่ติดตามเห็นว่าในส่วนพรรคก้าวไกล (ก.ก.) ยังไม่

ส่งลง ส่วนจะช่วยใครข้างหลังหรือไม่นั้นไม่ทราบ แต่พรรคจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่อให้ประชาชนทะเลาะกันมาให้เรามากที่สุด ไม่ประมาทใครทั้งสิ้น ไม่ว่าเป็นผู้สมัครอิสระ ผู้สมัครโนเนม โดยนสพ.ทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรค พท. จะลงพื้นที่ 2 รอบคือ ช่วงกลาง และช่วงปลายของการหาเสียง

“วัชร” กังขาใช้ ฮ.บินเบิร์ธเดย์นาย

ที่พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) นายวัชรเพชรทอง อดีต สส. พรรค ปชป. แถลงกรณีทหารในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ นำเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพบก (ทบ.) บินไปร่วมงานวันเกิดอดีตนายทหาร ที่อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ว่า จะทำหนังสือสอบถาม พล.อ.เจริญชัย หินเธาว์ ผบ.ทบ. และขอให้ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงการนำเฮลิคอปเตอร์แบล็กฮอว์ก ทบ. ไปร่วมงานวันเกิดอดีตนายทหาร ประชาชนเกิดความสงสัยมากว่า ใช้เฮลิคอปเตอร์และน้ำมันของกองทัพเงินภาษีประชาชนไปใช้ส่วนตัวเหมือนชั้นกรณีใช้เฮลิคอปเตอร์ไปล่าสัตว์ป่าที่ทุ่งใหญ่นเรศวร เมื่อปี 2516 ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน อีกกรณีที่มีข่าวนายสุทิน คลังแสง รมว.กลาโหม มีนโยบายซื้อข้าวเก่าค้างโกดัง 10 ปีมาให้พลทหารหรือทหารเกณฑ์ ในกองทัพรับประทาน ขอถาม ผบ.ทบ. ว่ามีนโยบายอย่างไร และขอคำมั่นว่าจะไม่ให้พลทหารหรือทหารเกณฑ์กินข้าวเก่า 10 ปี แม้แต่เมล็ดเดียว และแถลงให้ประชาชนทราบภายใน 15 วัน

ตัดต้นยางพาราทิ้งปลูกสละส่งขายรายได้ดี

นางธรรมจิต เจตนาธรรมจิต เกษตรกรผู้ปลูกสละสุมาลีเจ้าของสวน “สวนปลูกด้วยรัก” ต.ลำภูรา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง เปิดเผยว่า เมื่อปี 2561 ได้ตัดสินใจ ตัดโค่นต้นยางพาราเนื้อที่กว่า 10 ไร่ทิ้ง เพื่อปลูกสละพันธุ์สุมาลี 504 ต้น หลังใช้เวลาปลูกเพียง 2 ปี ก็เริ่มเก็บขายได้ทั้งปลีและส่ง ในราคากิโลกรัมละ 40-60 บาท แต่ละสัปดาห์จะตัดขายได้ไม่ต่ำกว่า 800-1,000 กิโลกรัม ทำให้มีรายได้เดือนละ 35,000-40,000 บาท ซึ่งถือเป็นราย



อย่างไรก็ตามที่สวนไม่ได้ใช้สารเคมี จนได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้า GAP



ได้ที่ดีกว่าการทำสวนยางพาราหลายเท่า

เหตุผลที่เลือกปลูกพันธุ์สุมาลี เพราะลูกใหญ่ ให้ผลผลิตแน่น และติดผลตลอดทั้งปี ทำให้ลูกค้าหาซื้อได้ทุกช่วงฤดูกาล ส่วนหนึ่งนำมาแปรรูป เป็นสละลอยแก้วและน้ำสละ ขายราคาขวดละ 20-25 บาท และมีการปลูกสละแพ็กขายเป็นกล่อง กล่องละ 50 บาทด้วย ซึ่งมีลูกค้าทั้งในจ.ตรัง และจังหวัดใกล้เคียง สั่งซื้อจนแทบไม่พอ

จากกรมวิชาการเกษตร และเพิ่งได้รับรางวัลชมเชย ประเภทสละสุมาลี ในงานยางพาราแห่งชาติ ปี 2567 ยืนยันว่าลูกค้าได้กินอย่างมั่นใจ และเวลาตัดเราก็จะชิมทุกซ่อเพื่อทดสอบความหวาน ความปลอดภัยทั้งเราและลูกค้า ส่วนใครสนใจติดต่อสอบถามได้ที่เฟซบุ๊ก “สวนปลูกด้วยรัก” หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 08-9424-9828.

'จีดีพี'ไตรมาส 1 ระทึกเสียงต่ำเป้า หวั่นศก.เสี่ยงถดถอยเชิงเทคนิค

กรุงเทพธุรกิจ ● จับตา สศช.แถลง GDP ไตรมาส 1 วันที่ 20 พ.ค. "ทีดีอาร์ไอ" คาดเจอแรงกดดันเศรษฐกิจโลกชะลอกระทบส่งออก เบิกจ่ายงบล่าช้า คุมซ้ำเคลื่อนเศรษฐกิจ หนี้ครัวเรือนสูง ชะลอการใช้จ่ายภาคครัวเรือน "ซีไอเอ็มบีไทย-เคเคพี" หวั่นติดลบเสียงเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอยทางเทคนิค "กสิกรไทย" คาดจีดีพีเสียงต่ำกว่าคาด เตรียมปรับจีดีพีทั้งปีเหลือ 2.5% ที่แรงหนุนอ่อนแรงเหลือแค่การท่องเที่ยว

สภาพพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จะรายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ไตรมาส 1 ปี 2567 รวมทั้งแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2567 ในที่ 20 พ.ค.2567 โดยการแถลงครั้งที่ผ่านมาสศช.คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยปี 2567 จะขยายตัว 2.2-3.2% เป็นการขยายตัวต่อเนื่องจาก 1.9% ในปี 2566

ทั้งนี้ ต้องจับตาการแถลงตัวเลขของสศช.ว่าไตรมาส 1 เศรษฐกิจจะขยายมากน้อยแค่ไหน ซึ่งหากมีการขยายตัวต่ำมากอาจนำไปสู่การปรับลดประมาณการปี 2567 ทั้งปีลงหรือไม่

รวมทั้งก่อนหน้านี้หลายหน่วยงานเศรษฐกิจปรับลดคาดการณ์ GDP ปี 2567 โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ปรับลดเหลือ 2.4% จากประมาณการเดิม 2.8% และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ปรับลงมาที่ 2.2-2.7% ในการแถลงครั้งล่าสุด

เศรษฐกิจไทยไตรมาส 1 ถือว่าเผชิญปัจจัยลบทางเศรษฐกิจหลายประการ การส่งออกสินค้าและการผลิตที่ฟื้นตัวได้ช้า มูลค่าการส่งออกสินค้าไตรมาส 1 ติดลบ 0.2% หลังจากเดือน มี.ค. การส่งออกหดตัว 10.9% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งปัญหาภูมิรัฐศาสตร์เป็นปัจจัยลบต่อแนวโน้มการส่งออกสินค้าไทยทำให้แนวโน้มการส่งออกจะเติบโตได้น้อยกว่าที่คาด

อ่านต่อหน้า 4

ต่อจากหน้า 1

จีดีพี

ส่วนภาคการผลิตเป็นอีกปัจจัยที่จะจุดเศรษฐกิจไทย โดยการแถลงล่าสุด 7 พ.ค.2567 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) รายงานดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) มี.ค.2567 อยู่ที่ระดับ 104.06 หดตัว 5.13% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน หดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 18 โดยมีอัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ 62.39%

ขณะที่ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมไตรมาส 1 ปี 2567 อยู่ที่ 100.85 หดตัวเฉลี่ย 3.65% และอัตราการใช้กำลังการผลิตเฉลี่ย 60.45% ซึ่งกำลังการผลิตที่หดตัวต่อเนื่องทำให้การลงทุนใหม่ของภาคเอกชนที่จะขยายการลงทุนยังไม่เกิดขึ้น

สำหรับเครื่องยนต์สำคัญทางเศรษฐกิจอีกตัว คือ ภาคท่องเที่ยวถึงแม้ปีนี้จำนวนนักท่องเที่ยวจะฟื้นตัวขึ้นนักท่องเที่ยวช่วง 3 เดือนแรกของปี 2567 มียอดสะสม 9.4 ล้านคน แต่การใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยว (Spending per Head) ยังต่ำกว่าปี 2562 โดยใช้จ่ายอยู่ที่ 45,760 บาท ซึ่งยังคงต่ำกว่าปี 2562 ราย 4.5% จากค่าเฉลี่ย 47,895 บาท

"ทีดีอาร์ไอ" ชี้นักลงทุนขาดความเชื่อมั่น

นายณรรักษ์ พิศลบุตร นักวิชาการอาวุโส สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) กล่าวว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาส 1 ไม่ค่อยมีปัจจัย

บวกมากนัก เพราะเผชิญแรงกดดันปัจจัยเสียงทั้งภายนอกและภายใน และปัจจัยบวกจากท่องเที่ยวช่วยได้แค่บางส่วน

สำหรับปัจจัยเสียงภายนอกเผชิญทั้งปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ สงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกชะลอตัว กระทบการส่งออกสินค้าของไทยและความสามารถในการแข่งขันของภาคส่งออก

รวมทั้งไทยกำลังเผชิญกับคู่แข่งจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เวียดนามที่ค่าแรงถูกกว่า ส่งผลให้ไทยสูญเสียความได้เปรียบในการแข่งขัน ขณะที่การเบิกจ่ายงบประมาณที่ล่าช้า ส่งผลต่อการลงทุนภาครัฐ ชะลอการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

มาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจรัฐเพิ่ม GDP 18%

นอกจากนี้ช่วงที่ผ่านมาขนาดนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่เหมาะสมและชัดเจนส่งผลต่อความเชื่อมั่นนักลงทุนและผู้บริโภค ส่วนภาคเอกชนยังอยู่โหมดระบายนของแก่การลงทุนเพิ่มยังไม่มีความมั่นใจไม่มั่นใจลงทุนใหม่ เช่นเดียวกับหนี้ครัวเรือนสูงที่สูงจึงเป็นภาระต่อประชาชนชะลอการใช้จ่ายภาคครัวเรือนซึ่งปัจจัยทั้งหมดส่งผลต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจ

ส่วนภาคการท่องเที่ยวถือเป็นปัจจัยบวกหลักที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยช่วงครึ่งแรกปีนี้ แต่แม้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้แต่มีน้ำหนักใน GDP เพียง 15-18% เท่านั้น อาจไม่ชดเชยปัจจัยเสียงอื่นได้ทั้งหมด

ทั้งนี้ ทีดีอาร์ไอคาดว่าปี 2567

เศรษฐกิจจะขยายตัว 2.5% ซึ่งยังไม่รวมปัจจัยมาตรการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตปลายปี ซึ่งอาจล่าช้าและหากแจกในช่วงปลายปีก็จะเกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจในปีหน้า

เศรษฐกิจไทยเสียงถดถอยเชิงเทคนิค

นายอมรเทพ จาวะลา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสำนักวิจัย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย กล่าวว่า คาดการณ์เศรษฐกิจไทยไตรมาส 1 จะขยายตัว 0.6% หากเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และขยายตัว 0.8% หากเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน โดยมาจากเศรษฐกิจแผ่วลง การบริโภคชะลอตัว คนกัังวลหนี้ครัวเรือนสูงต่อเนื่อง

อีกทั้งปัจจัยหลักมาจากงบประมาณรายจ่ายที่เบิกจ่ายไม่ได้ ส่งผลให้การลงทุนและการใช้จ่ายภาครัฐหดตัวแรง ไตรมาส 1 เช่นเดียวกับการบริโภคและการลงทุนเอกชนที่ชะลอตัว

เครื่องยนต์หลักเศรษฐกิจไทยมาจากภาคการท่องเที่ยวแม้ปรับตัวขึ้น แต่การใช้จ่ายต่อหัวลดลง ซึ่งอาจไม่เป็นแรงส่งให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวได้เร็ว เหมือนที่คาด ดังนั้นเศรษฐกิจโดยรวมยังอยู่ภาวะซึม

อย่างไรก็ตาม มีโอกาสที่จะเห็นเศรษฐกิจไทย ขยายตัวต่ำกว่าที่คาดได้ โดยเฉพาะภาคการผลิตและการลงทุน ลดลงกว่าคาดจากการสต็อกสินค้าที่ลดลง เช่นเดียวกันต่างประเทศที่กำลัง

การผลิตลดลง ดังนั้นถือเป็นความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจไทยเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้หากผลกระทบเหล่านี้มากกว่าคาดการณ์การผลิตลดลงมาก รวมถึงการลงทุน การใช้จ่ายภาครัฐมีความเสี่ยงที่เศรษฐกิจไทย อาจติดลบ ต่อเนื่องจากไตรมาส 4 ปีก่อน ทำให้เศรษฐกิจไทยอาจเข้าภาวะ "ถดถอยทางเทคนิค" หรือ Technical Recession จีน่ากัังวล

แต่ยังไม่ถือว่าเศรษฐกิจเข้าภาวะวิกฤติ เพียงแต่ขยายตัวชะลอลงทางเทคนิคเท่านั้น จากภาคการผลิตและการลงทุนภาครัฐที่หดตัวมาก จากการขาดงบประมาณ

"เศรษฐกิจไทยอ่อนแอกว่าคาดและมีโอกาสไตรมาส 1 จะต่ำกว่าประเมินไว้ได้ หากผลกระทบจากภาคการผลิตจากสินค้าคงคลังหายไปกว่าคาด และงบประมาณรัฐหายไปมากกว่าคาด แต่ยังเป็นอยู่ที่ 2.3% เหมือนที่ประเมินไว้ทั้งปี เพราะประเมินไว้ต่ำแล้วหากเทียบกับที่อื่น"

เสียงเศรษฐกิจไทยปีนี้ต่ำกว่าคาด

นายพิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย กรรมการผู้จัดการ หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร (KKP) กล่าวว่า หากคาดการณ์เศรษฐกิจไตรมาสแรก จะขยายตัวอยู่ที่ 0.8% หากเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน และ 0.5% หากเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า แต่มีความเสี่ยงหากเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกต่ำกว่าคาด หรือเสียงติดลบ เศรษฐกิจไทยอาจเข้าสู่ภาวะถดถอยทางเทคนิคได้

แต่การถดถอยทางเทคนิค ถือเป็นเพียงช่วงๆนั้นๆจากการเบิกจ่ายภาครัฐที่หายไปในช่วงไตรมาสแรก ซึ่งไตรมาส 2 ขยายลงนี้จะหายไป ดังนั้นแม้เศรษฐกิจไทยจะติดลบก็ไม่ได้น่าห่วงมากนัก เพราะมาจากปัจจัยเฉพาะ ไม่ได้เหมือนอดีต ที่มาจากเศรษฐกิจไทยชะลอตัวต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่น่าห่วงถัดไปในระยะข้างหน้า ที่ต้องจับตาใกล้ชิดคือ ภาคการผลิต และภาคการเกษตรว่าจะกลับมาได้หรือไม่ เพราะหากไม่กลับมาในไตรมาส 2 เป็นต้นไป จะเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อเศรษฐกิจไทยมากขึ้น โดยเฉพาะภาคการผลิต ที่วันนี้เศรษฐกิจไทยเผชิญกับความสามารถการแข่งขันอยู่แล้ว อาจทำให้เราต้องเผชิญกับปัญหาเหล่านี้มากขึ้น

"หากจีดีพีไตรมาสแรก ออกมาต่ำกว่าที่คาด แนนอนอาจมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั้งปี ที่เราประเมินไว้ ที่ 2.6% ดังนั้นก็ต้องดูว่าต่ำกว่าที่คาดไว้มากหรือไม่"

ไตรมาสแรกถึงจุดปรับจีดีพีที่ปีเหลือ 2.5%

นายบุรินทร์ อุดลวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ และ Chief Economist บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด กล่าวว่า คาดเศรษฐกิจไทยไตรมาส 1 จะขยายตัว 0.6% หากเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน โดยมาจากสินค้า

คงคลังและฝั่งอุปทานหายไปค่อนข้างมาก ทำให้มีโอกาสที่เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงต่ำกว่าที่ประเมินไว้

ดังนั้น ศูนย์วิจัยฯ อยู่ระหว่างการปรับประมาณการจีดีพีปีนี้ลงเหลือ 2.5% จากเดิม 2.8% มาจากภาคการผลิต สินค้าคงคลังหายไป และกลับมาค่อนข้างช้า อีกทั้งภาคการลงทุนภาครัฐหายไปมาก

นอกจากนี้มาจากความเสี่ยงการส่งออกที่จะมีมากขึ้นทั้งปัญหาจากสงครามการค้าและภูมิรัฐศาสตร์ ที่อาจกระทบการส่งออกไทยให้ลดลงได้ ดังนั้นอยู่ระหว่างการปรับตัวเลขส่งออกลดลง จากเดิมคาดว่าจะขยายตัว 2% จากปัจจัยเสี่ยงโลกที่รุนแรงขึ้น โดยเฉพาะสงครามการค้าระหว่างสหรัฐ-จีน ที่หากหนักขึ้นอาจกระทบการค้าไทย

ดังนั้นเครื่องยนต์หลักของเศรษฐกิจไทยมาจากภาคการท่องเที่ยวเป็นหลัก แต่ภาคเศรษฐกิจอื่นอ่อนแอ โดยเฉพาะการบริโภคไม่ฟื้นตัว หนี้ครัวเรือนสูงส่งผลให้การบริโภค การสินเชื่อลดลงต่อเนื่อง

"ตัวเลขหลายตัวอาจลดลงจึงกำลังปรับจีดีพีเหลือ 2.5% จาก 2.8% เพราะเครื่องยนต์เศรษฐกิจหายไปทั้งหมด เหลือเพียงการท่องเที่ยว การบริโภคนโยบายที่เข้มงวด แต่หากหักออกไปจะพบว่าไม่ขยายตัว เพราะอยู่ภาวะหนี้สูง การบริโภคลดลง เครื่องจักรหลายตัวมีความเสี่ยงขึ้น เช่น การส่งออก"

ก่อนหน้านี้ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ประเมินว่าจะเห็นเศรษฐกิจไตรมาส 1 ปี 2567 ขยายตัว 1% ทั้งเทียบช่วงเดียวกันปีก่อน หรือเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า โดยปัจจัยหลักกระตุ้นเศรษฐกิจไทยมาจากพ.ร.บ.งบประมาณ 2567 ที่ไม่ประกาศใช้ทำให้ไตรมาส 1 การใช้จ่ายภาครัฐติดลบ 39.6% ต่อเนื่องจากไตรมาส 4 ปี 2567 ที่ลดลง 20.1%

แต่อย่างไรก็ตาม ประเมินว่าภาครัฐจะมีการเร่งเบิกจ่ายมากขึ้นในไตรมาส 2 ปีนี้ ซึ่งจะคาดว่าจะกลับมาเป็นแรงส่งให้กับเศรษฐกิจในไตรมาสสองเป็นต้นไป



**โศกนาฏกรรม
นาโมเดล
ป่าชายเลน
แหลมสิงห์
พื้นที่ชีวิต
ค้นวิถีธรรมชาติ
วิถีชุมชน >6**

โศกนาฏกรรมนาโมเดล ป่าชายเลนแหลมสิงห์ พื้นที่ชีวิต ค้นวิถีธรรมชาติ วิถีชุมชน



รายงานพิเศษ

๑ ทีมข่าวภูมิภาค

โศกนาฏกรรม แนวคิดการจัดการพื้นที่ทางการเกษตร ซึ่งเป็นการผสมผสานของเกษตรทฤษฎีใหม่ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่นั้นๆ ซึ่งเป็นการจัดการสภาพแวดล้อมที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติให้เกิดความยั่งยืนเอื้อต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน ภาพโดยทั่วไปมักจะจินตนาการนิยาม “โศกนาฏกรรมนาโมเดล” บนดินที่หนาแห้งแล้งขาดแหล่งน้ำที่เอื้อต่อการเกษตร แต่เมื่อภาพตรงหน้าเป็นบ่อเลี้ยงกุ้งร้างไร้ชีวิตชีวา ผลพวงปัญหาความเสื่อมโทรมของพื้นที่จากการเกิดโรคระบาดในกุ้งที่นิยมเลี้ยงตามๆกันทั้งระบบนายทุนและชาวบ้าน กระทั่งราคาตกและประสพภาวะขาดทุนในที่สุด



พระปลัดสาธิต สุจิตฺตโน วัดบางสระแก้ว ต.บางสระแก้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี เล่าให้ฟังว่า เดิมชุมชนแถบนี้มีรากฐานมาจากสมัยอยุธยา อาชีพเดิมทำนาข้าว ปากจากวังหลังคา สร้างบ้านมาเปลี่ยนเป็นนากุ้งในปี 2528 เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิศาสตร์ตามกาลเวลา ส่งผลที่ดินเสียหายเสื่อมโทรม ประกอบกับเกิดปัญหาน้ำกัดตัว ดินไหลลงคลองทำให้ชาวบ้านไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้นับตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา พอมาถึงยุคนี้ชาวบ้าน



เจอปัญหาเรื่องกฎหมายทับซ้อนพื้นที่ที่ชาวบ้านเคยทำกินกันมา ชาวเอกสารสิทธิแสดงความเป็นเจ้าของแม้จะอยู่อาศัยมานาน ทำให้ไม่สามารถปรับปรุงพื้นที่ทำกินนั้นๆ ได้ ชาวบ้านพยายามต่อสู้ว่าเขาอยู่มาตั้งแต่ปู่ย่าตายาย จึงมาริเริ่มจัดกระบวนการกันใหม่ภายใต้กรอบของกฎหมายให้ชาวบ้านในพื้นที่อยู่ได้และมีที่ดินทำกิน

นางสาวรัตมิมันท์ พฤกษทร นายอำเภอแหลมสิงห์ จ.จันทบุรี กล่าวว่า แนวทางการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้ชาวบ้านทำกินบน



พื้นที่นั้นได้ ด้วยการดำเนินการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น ปัจจุบันมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 408ครัวเรือน ซึ่งสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯได้นำที่ดินของตนเองเข้าร่วมโครงการเพื่อจะ

พัฒนาบ่อกึ่งหรือพื้นที่ให้สามารถประกอบอาชีพทำมาหากินได้โดยไม่บุกรุกป่าชายเลนเพิ่มเติม โดยปักหมุดในพื้นที่ทุกแปลง ตามผู้ที่เคยอยู่มาก่อน กม.ป่าไม้เข้าจริงๆ ไม่ใช่เงินทุนเข้ามาใหม่

นายชาติ สุขสิงห์ ประธานวิสาหกิจชุมชน ต.บางสระแก้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี เล่าว่า การบริหารจัดการในพื้นที่เน้นให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด โครงการนี้เกิดขึ้นมาเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้ทันน้ำ ชาวบ้านสามารถใช้พื้นที่สร้างรายได้เพื่อการดำรงชีวิต เราไม่ได้เน้นจะต้องได้รายได้มาก แต่พออยู่พอกิน ไม่เบียดเบียนธรรมชาติ อยู่กับธรรมชาติได้และพื้นที่ในการจัดสรรทั้งหมด ชาวบ้านยินดีและกันพื้นที่ส่วนหนึ่งไว้เป็นสาธารณประโยชน์ ชาวบ้านที่อยู่ในกลุ่มวิสาหกิจฯเราก็จะให้เขาสัมครเป็นผู้ที่ทักษ์ป่าขึ้นตรงกับกรมป่าไม้ชายเลนของกรมทรัพยากรธรณีจะร่วมเป็นเจ้าของพื้นที่

ป่าที่เรากันไว้ 400 กว่าไร่ ให้เข้าไปกินได้ ทาสัตว์น้ำได้ แต่ร่วมกันอนุรักษ์ไม่ให้มีการตัดไม้ เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนต่อไป

“วางแผนไว้ว่าบ่อกว่า 200 บ่อชายน้ำเค็ม จะทำเลียนแบบโคกหนองนา โดยเน้นเลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปู เลี้ยงปลาแบบปลอดสารพิษ ไม่เลี้ยงระบบนายทุน อาทิ ปล่อยู่นู 500 ตัว 2 เดือนชาวบ้าน

จับปู รายได้วันละ 1,000-2,000 บาท กลุ่มวิสาหกิจฯจะเป็นตัวกลางในการรับซื้อผลผลิตจากสมาชิกเพื่อจะนำไปส่งจำหน่ายทางตำบลหนองซิม อำเภอลแหลมสิงห์ ซึ่งมีโฮมสเตย์ รายได้ส่วนหนึ่งเข้ากลุ่มไว้ซื้อปู พันธุ์กุ้ง โดยสมาชิกต้องทำบัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อดูว่าใน 1 ปีมีรายได้และการลงทุนเท่าไร”

นอกเหนือจากการสร้างงานสร้างรายได้ให้ชุมชน ทางกลุ่มวิสาหกิจฯ วางแผนไว้ว่าในส่วนพื้นที่ป่าจะทำทางเดินศึกษาธรรมชาติ 400 กว่าไร่ และฟื้นฟูระบบน้ำให้เป็นแหล่งอาศัยของตัวอ่อนสัตว์น้ำ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีธรรมชาติในชุมชน ซึ่งมีทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์สมกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนต่อไป กิณปู ดูเหยี่ยว เทียวธรรมชาติ ต้องมาที่... อำเภอลแหลมสิงห์

ลำตะคองน้ำต้นทุนน้อยสุดรอบ 5 ปี เข้มให้กว่า 6 แสนคนใช้พอเพียง

นครราชสีมา : ที่ห้องประชุม 119 ปี กรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 8 นครราชสีมา นายกิตติศักดิ์ วีระวัฒนา รอง ผวจ.นครราชสีมา พร้อมนายสุคนธ์ เต็มยศ ยิ่ง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จัดการประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) ลุ่มน้ำลำตะคอง ครั้งที่ 1/2567 โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่ออุปโภค บริโภค ภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมในพื้นที่ 6 อำเภอ ประกอบด้วย อ.ปากช่อง อ.สีคิ้ว อ.สูงเนิน อ.ขามทะเลสอ อ.เมือง และ อ.เฉลิมพระเกียรติ รับฟังการชี้แจงสถานการณ์น้ำดิบในเขื่อนลำตะคอง อ.สีคิ้ว ลำสุดมีปริมาณน้ำดิบรวม 103.13 ล้าน ลบ.เมตร หรือ 33 % ของพื้นที่เก็บกัก 314 ล้าน ลบ.เมตร

นายสุคนธ์ ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง เปิดเผยว่า รอบปี 2566 ไม่มีพายุโซนร้อนเคลื่อนผ่านผืนป่ามรดกโลก

แห่งที่ 5 ดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำแต่อย่างใด มีเพียงร่องมรสุมพาดผ่าน จึงมีปริมาณฝนต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ 20 % และน้ำไหลลงเขื่อนลำตะคองต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกว่า 100 ล้าน ลบ.ม ส่งผลให้น้ำต้นทุนมีปริมาณน้อยที่สุดในรอบ 5 ปี

“คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้จัดสรรน้ำช่วงฤดูแล้ง รวม 141 ล้าน ลบ.เมตร แบ่งใช้ใน 4 กิจกรรม ประกอบด้วยอุปโภคบริโภค 29 ล้าน ลบ.ม. รักษาระบบนิเวศ 13 ล้าน ลบ.ม. การเกษตร 93 ล้าน ลบ.ม. อุตสาหกรรม 6 ล้าน ลบ.ม. พร้อมประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือการประหยัดน้ำและติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นแนวทางให้ชาวโคราชกว่า 6 แสนคน ได้มีน้ำอุปโภคบริโภค และใช้ในกิจกรรมดำรงชีพอย่างพอเพียง” นายสุคนธ์ กล่าว

มะม่วงล้นตลาดแปรรูปมะม่วงกวนปลอดภัย

ช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคมเป็นฤดูกาลของมะม่วงที่ออกผลผลิตที่ปริมาณเยอะและหลายสายพันธุ์ เช่น มะม่วงอกร่อง มะม่วงเขียวเสวย มะม่วงน้ำดอกไม้ มะม่วงแก้วขมิ้น มะม่วงมีปลูกแทบจะทุกบ้าน และเกษตรกรปลูกมะม่วงเพื่อส่งขายทำให้มีผลผลิตออกมาล้นตลาด บางบ้านกินไม่ทัน เกษตรกรปลูกมะม่วงขายไม่หมด ผู้ประกอบการบางที่ต้องซื้อเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อนำมะม่วงมาแปรรูปทำมะม่วงกวนขาย ซึ่งมะม่วงกวน เป็นวิธีการถนอมอาหารอย่างหนึ่งในสมัยโบราณซึ่งเก็บได้นานถึงข้ามปี ปัจจุบันมะม่วงกวนเป็นอาหารว่างนิยมซื้อเป็นของฝาก

น.ส.ลัดดา แสนสิทธิ์ ผู้ประกอบการร้านคุณยายสมใจ กล่าวว่า เมื่อถึงหน้าร้อนฤดูกาลของมะม่วง ที่บ้านก็จะมีการนำมะม่วงสุกที่หล่นใต้ต้น เก็บกินไม่ทันมาแปรรูป ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 60 ปีที่แล้ว ตั้งแต่รุ่นคุณตา มีสวนมะม่วงอกร่อง 40 ต้น และมีมะม่วงพันธุ์อื่น ๆ อีก 3-4 ต้น คุณตาคุณยายได้พาลูกหลาน เก็บมะม่วงสุกที่หล่นจากต้นในทุเช้า มาทำ

มะม่วงกวน เพื่อเป็นการแปรรูปผลผลิตจากมะม่วง และเป็นการถนอมอาหาร โดยจะทำเก็บไว้รับประทานเอง บางส่วนก็เอาไปขายให้ลูกค้า แต่ปัจจุบันมะม่วงที่สวนเหลือไม่



มาก ก็จะหาซื้อจากกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ที่ขายผลผลิตไม่ทัน ทั้งกลุ่มโอท็อป รวมไปถึงพนักงานในร้าน หรือเครือข่ายเกษตรกร ก็ช่วย ๆ ซื้อมาทำมะม่วงกวน ซึ่งส่วนใหญ่ที่เลือกใช้ ก็จะเป็นมะม่วงอกร่อง ลูกโตที่รวม

ไปถึงมะม่วงชนิดอื่น ๆ ที่ได้มาก็จะมาล้างทำความสะอาด ปอกเปลือก จากนั้นก็นำมาล้าง แล้วผ่านเนื้อออก เมื่อได้ปริมาณแล้ว ก็นำไปปั่นละเอียด เพื่อไม่ให้มีใยของมะม่วงติดฟัน เคี้ยวแบบเหนียวหนึบ นุ่มละมุนในปาก

สำหรับขั้นตอนวิธีการทำมะม่วงกวน ไม่ยุ่งยาก เมื่อได้มะม่วงมาแล้วก็บ่มให้สุกงอม ล้างทำความสะอาด ล้างเนื้อ แล้วผ่านเนื้อออก เพื่อไม่ให้มีใยเป็นเส้น ๆ จะได้เคี้ยวไม่ติดฟัน จากนั้นก็นำไปปั่นละเอียด ก่อนนำลงหม้อเคี่ยว ใส



เกลือเล็กน้อย เพื่อเพิ่มความหวานให้รสชาติกลมกล่อม ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง จากนั้นก็นำไปเทลงพลาสติกที่เตรียมไว้



เกลี่ยให้เต็มแผ่น จากนั้นก็นำออกตากแดด เมื่อด้านหนึ่งเริ่มเป็นแผ่นได้ที่ ก็กลับด้าน หากแดดจัด ๆ ก็ตากสักประมาณ 2 แดด ก่อนจะนำมาตัดเป็นแผ่นสี่เหลี่ยม แล้วม้วนเป็นทรงกระบอก ซึ่งมะม่วงสุก 5 กิโลกรัม จะได้เนื้อมะม่วงกวน 1 กิโลกรัม โดยจะจำหน่ายมะม่วงกวนเริ่มต้นที่ราคากล่องละ 50 บาท หากเป็นขนาดครึ่งกิโล ราคา 140 บาท ซึ่งตอนนี้มีออเดอร์สั่งจองเยอะจนผลิตไม่ทัน หากลูกค้าสนใจก็สามารถสั่งจอง สั่งซื้อได้ที่ร้านคุณยายสมใจ ถนนมหาสารคาม-วาปีปทุม ไกล่จนส่ง จังหวัดมหาสารคาม โทร. 0-4377-7845, 08-1975-8701.

กิริยา กากแก้ว ราชทาน



เกษตรวันนี้.....● สภาพอากาศในช่วงนี้อากาศร้อน
ลมกระโชกแรง ฝนตกบางแห่ง เดือนผู้ปลูกองุ่น ในระยะเริ่ม
ติดผลอ่อน รับมือเพลี้ยไฟ ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ำ
เลี้ยงจากเซลล์พืชที่ยอดอ่อน ใบอ่อน ช่อดอก และช่อผล
ทำให้เกิดเป็นแผลสีน้ำตาลบริเวณใกล้ขั้วช่อองุ่น ดอก ใบ หรือ
ผล บางครั้งพบแผลสะเก็ดบนผลองุ่น เมื่อผลงุ่นขยายผลโต
ขึ้น ทำให้บริเวณที่ถูกทำลายแตก และโรครองุ่นเข้าทำลายได้ นอกจากนี้ ช่อหรือยอด
อ่อนที่ถูกทำลายตั้งแต่เล็กจะทำให้การเจริญเติบโตของช่อดอก ใบ หรือผลแคระ
แกร็น.....● แนวทางป้องกันและแก้ไข หลีกเลี่ยงการปลูกองุ่นในพื้นที่ใกล้เคียงกับ
พืชอาศัยอื่น ๆ เช่น มะม่วง เนื่องจากเพลี้ยไฟเป็นแมลงศัตรูที่มีขนาดเล็ก การเคลื่อน
ย้ายด้วยลม ทำให้มีการระบาดของเพลี้ยไฟในสวนองุ่นได้ หมั่นตรวจดูเพลี้ยไฟ โดย
เฉพาะในแหล่งที่มีพืชอาศัยอื่น ๆ เช่น มะม่วง ในช่วงฤดูออกดอกตรวจบริเวณด้าน
ที่อยู่ใต้ลมและบริเวณขอบแปลง เมื่อพบการทำลายควรดำเนินการป้องกันกำจัด
โดยการพ่นสารฆ่าแมลงควรเลือกชนิดที่ไม่มีผลกระทบต่อองุ่น ดังนี้ สารฆ่าแมลง
ฟิโพรนิล 5% เอสซี อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ อิมิดาโคลพริด 10%
เอสแอล อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร สามารถลดปริมาณและป้องกันกำจัด
ควบคุมเพลี้ยไฟได้นาน 5 วัน.....●

นายก:เหล่าปลี

จ่อถอดกึ่งจากสินค้าเฝ้าระวัง

กรุงเทพฯ ● เมื่อวันที่ 16 พ.ค. น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า 3-4 ปีที่ผ่านมา ปัญหาการค้ามนุษย์และการทำประมงผิดกฎหมายส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมกึ่งไทย ทำให้ถูกกำหนดให้อยู่ในประเภทสินค้าที่มีการใช้แรงงานเด็ก หรือว่าการบังคับใช้แรงงาน แต่ล่าสุดกระทรวงแรงงานของสหรัฐอเมริกาได้มีการประกาศ

ขึ้นบนเว็บไซต์ Federal Register เสนอให้นำผลิตภัณฑ์กึ่งจากประเทศไทยออกจากข้อกำหนดดังกล่าวนี้ พร้อมกับทางกระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิสหรัฐ มีการระบุว่า การบังคับใช้แรงงานเด็กในไทยดูเหมือนว่าจะลดลงอย่างมาก รองโฆษกประจำสำนักนายกฯ กล่าวว่า สหรัฐมีข้อสรุปเบื้องต้นว่า ไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการใช้แรงงานเด็กที่ถูก

บังคับหรือผูกมัดในการผลิตกึ่งที่ประเทศไทย ทำให้ปัญหาการนำเข้ากึ่งจากประเทศไทยคลี่คลายไปได้มาก รายได้จาก การส่งออกกึ่งไทยจะเพิ่มมากขึ้น ภาพลักษณ์แบรนด์อาหารทะเลไทย ปัญหาการค้ามนุษย์ และใช้แรงงานผิดกฎหมายบนเรือประมงจะกู้คืนกลับมาได้ ประโยชน์จะตกไปยังเกษตรกรผู้เลี้ยงกึ่งทั่วประเทศ ที่จะกลับมา มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น.

พาณิชย์จับเครื่องชั่งเถื่อนล็อตใหญ่

ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 67 กรมได้นำเครื่องชั่งสปริงที่ไม่เที่ยงตรง ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่ผ่านการตรวจสอบให้กำรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้ตรวจยึดมาตามขั้นตอนของกฎหมายมาทำลายทั้งหมด 696 เครื่อง เพื่อรักษาความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนผู้บริโภคและเกษตรกรที่ใช้เครื่องชั่งในการกักตุนน้ำหนักและราคาสินค้าที่ซื้อและขายกัน

ภาพรวมทั่วประเทศปีนี้กรมการค้าภายในได้ดำเนินการทำลายเครื่องชั่งดวงวัดแล้วประมาณ 13,000 เครื่อง แบ่งเป็นเครื่องชั่งสปริง 3,750 เครื่อง เครื่องชั่งดิจิทัล 4,070 เครื่อง ตลับเมตร 5,150 ตลับ และเครื่องตวง 30 เครื่อง มูลค่ารวมประมาณ 6.5 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีเครื่องชั่ง ตวง วัด ที่ยึดมาและอยู่ระหว่างรอทำลายอีก 2,489 เครื่องสำหรับการดำเนินคดีตามพ.ร.บ.มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.2542 ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาถึง 15 พ.ค.67 มีการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดทั้งหมด 106 คดี แบ่งเป็นการใช้เครื่องชั่งที่ไม่ผ่านการตรวจสอบให้กำรับรอง 62 ราย การใช้เครื่องชั่งที่ไม่เที่ยงตรง 10 ราย การใช้เครื่องชั่งเสื่อมสภาพ 7 ราย การโกงเครื่องชั่ง 3 ราย บรรจุสินค้าไม่ครบตามปริมาณที่แสดง 12 ราย และความผิดอื่นๆ 12 ราย

ทั้งนี้ ขอเตือนผู้ประกอบการที่ใช้เครื่องชั่งดวงวัดในการค้าขายว่าจะต้องใช้เครื่องชั่งที่ผ่านการตรวจสอบให้กำรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หากใช้เครื่องชั่ง ตวง วัดที่ไม่ผ่านการตรวจสอบให้กำรับรองจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากพบว่ามีกรณีการดัดแปลงแก้ไขหรือโกงเครื่องชั่งเพื่อเอาเปรียบประชาชนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 280,000 บาท